

Số: /KH-KCN

Bắc Giang, ngày tháng 01 năm 2024

KẾ HOẠCH

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 111- KH/TU ngày 26/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 2184-CV/BCSD ngày 31/12/2023 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Quản lý các KCN xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành ý thức tự giác và là nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; góp phần rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức học tập chuyên đề “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp*”

Toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề; đưa vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan và đoàn thể hàng tháng. Sau học tập phải liên hệ với bản thân và xây dựng kế hoạch cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc làm theo tấm gương của Bác.

2. Tiếp tục rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, quần chúng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay

Chi bộ quán triệt sâu sắc 3 nội dung về yêu cầu rèn luyện đạo đức đối với cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay:

- Kiên quyết chống tham ô, lãng phí, quan liêu; tích cực thực hành dân chủ.
- Ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trên cơ sở đó, Chi bộ tiếp tục bổ sung, cụ thể hóa thành các yêu cầu, chuẩn mực về rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc bổ sung các chuẩn mực đạo đức phải thể hiện trên các nội dung: tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật, chất lượng và hiệu quả công việc, tư tưởng, đạo đức và lối sống... Từ đó hướng dẫn thực hiện trong cán bộ, đảng viên, quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chuẩn mực; kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; đồng thời nhắc nhở, phê bình uốn nắn kịp thời những lệch lạc và biểu hiện tính hình thức khi thực hiện.

3. Đẩy mạnh việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, đồng chí bí thư, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tạo sự chuyển biến tích cực làm theo Bác

Căn cứ đặc điểm của Chi bộ, Chi ủy chi bộ phát động phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trong toàn Chi bộ, cơ quan với chủ đề: *Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên: Gương mẫu, dân chủ, kỷ cương, nền nếp, chất lượng, hiệu quả. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng.*

Căn cứ vào chủ đề trên, Chi bộ tiếp tục cụ thể hóa thành các phong trào thi đua trong từng thời gian, gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Định kỳ 6 tháng, 1 năm tổ chức tổng kết đánh giá thực hiện phong trào thi đua; qua đó kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến; uốn nắn, phê phán những trường hợp chưa tích cực, đề ra biện pháp thực hiện trong thời gian tới.

Chi bộ chọn từ 1-2 hoạt động làm theo cụ thể, phù hợp; trên cơ sở đó phát động thành phong trào thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nội dung tập trung vào những vấn đề nhiệm vụ trọng tâm tại cơ quan, đơn vị mình, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký từ 2-3 việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Bản đăng ký phải nêu lên những việc làm theo một cách cụ thể, thiết thực phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của bản thân và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị gắn với các hoạt động cụ thể, thiết thực. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong cuộc sống gia đình và cộng đồng, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang... Bản đăng ký phải ngắn gọn, rõ việc, rõ mục tiêu (không chung chung như bản cam kết); bám sát các chuẩn mực về rèn luyện theo

tám gương đạo đức của Bác đã được cơ quan, đơn vị cụ thể hóa và bám sát chủ đề năm 2024.

Bản đăng ký rèn luyện theo tám gương của Bác vừa là cơ sở để mỗi cá nhân tu dưỡng, phấn đấu, đồng thời cũng là căn cứ để cơ quan, đơn vị theo dõi, giám sát và đánh giá cán bộ, công chức hàng năm.

Thời gian đăng kí thực hiện xong trước ngày 15/3/2024; hàng quý tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, cuối năm tiến hành kiểm điểm, đánh giá, tổng kết.

4. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tám gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Định kỳ tổ chức đối thoại, gặp gỡ, trao đổi với tổ chức Đoàn thanh niên trong cơ quan, đơn vị; lắng nghe ý kiến, giải quyết nguyện vọng chính đáng của thanh niên, nâng cao chất lượng đoàn viên, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh. Cấp ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện cho các đoàn viên thanh niên không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận, chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc tập thể, kỹ năng sống, yêu lao động và có tác phong công nghiệp trong lao động thông qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề *“Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, năng động, sáng tạo, giỏi nghề, yêu nước”*.

Chi đoàn thanh niên Ban quản lý các KCN tiếp tục chỉ đạo toàn thể đoàn viên thanh niên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh; thi đua viết *“Nhật ký làm theo lời Bác”*, xây dựng *“Sổ vàng làm theo lời Bác”*...

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn

Quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn việc tuyên truyền với phát động phong trào thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nghị quyết đại hội đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc phát động các phong trào thi đua làm theo tám gương đạo đức của Bác trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm, tạo sức lan tỏa trong toàn Chi bộ. Chú trọng đến việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: treo pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền; tổ chức thi kể chuyện về tám gương đạo đức Hồ Chí Minh; tọa đàm về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,..

6. Công tác sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tám gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi ủy xây dựng kế hoạch sơ tổng kết quá trình thực hiện của Chi bộ, tiến hành sơ kết 6 tháng, tổng kết năm. Việc triển khai tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tám gương, phong cách Hồ Chí Minh; được tổng hợp báo cáo kết quả về Đảng ủy các cơ quan tỉnh theo đúng quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận giúp việc của Chi ủy về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tham mưu giúp Chi ủy xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện trong toàn Chi bộ; xây dựng mẫu đăng ký, mẫu ghi sổ nhật ký của cán bộ, đảng viên, quần chúng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hướng dẫn cách ghi sổ nhật ký; tham mưu tổ chức hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác vào quý IV/2024.

Định kỳ tham mưu giúp Chi ủy thực hiện công tác kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với từng tổ đảng, đảng viên để làm cơ sở đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên vào dịp cuối năm.

2. Đối với từng đảng viên tổ chức đăng ký, ghi sổ nhật ký việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo mẫu và báo cáo với Chi ủy chi bộ theo đúng thời gian quy định.

Trên đây là Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Ban Quản lý các KCN./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Chi ủy Chi bộ;
- Lãnh đạo Ban;
- BCH Công đoàn;
- BCH Chi đoàn;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Ban;
- Lưu: VT, VP.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Xuân Ngọc